



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
X กรมส่งเสริมการเกษตร
e ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
Field Day	1	กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day เสริมความรู้เกษตรกรผู้ ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ปี 2568	เรื่องเล่าข่าวเกษตร
ไร่ละ 1000	2	เงินไร่ละ 1000 รายชื่อเข้าระบบ efarmer.doae.go.th ตารางจ่ายเงิน ใครได้เงิน?	กรุงเทพธุรกิจ
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
มิจฉาชีพ	3	เกษตรกรนันทเดือนภัย “ระวังมิจฉาชีพหลอกลงเกษตรกร”	NBT Connect

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day เสริมความรู้เกษตรกรสู่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ปี 2568



นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2568 ณ หอประชุมชีราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย รวมถึงสิ่งสำคัญเรื่องสภาพอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมาก เกษตรกรจึงต้องมียอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำการเกษตร เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร มียอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ จะทำให้สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดี

นายพิรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 19 อำเภอ 187 ตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด 8.17 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกพืช 3.9 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 3.8 ล้านไร่ ไม้ผล 1.5 แสนไร่ ข้าว 1.5 หมื่นไร่ และอื่น ๆ 596 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 147,878 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลไม้ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงมีวิสาหกิจชุมชน 842 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 84 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 98 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร 97 กลุ่ม โดยปาล์มน้ำมันและไม้ผลยังเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกร จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ไว้ว่า “ เมืองเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข ”

สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยผ่านสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2568 ได้แก่ สถานีเรียนรู้ที่ 1 ปาล์มน้ำมัน “เส้นทางสีเขียวและความยั่งยืน: นวัตกรรมปาล์มน้ำมันเพื่ออนาคต” “Road to Sustainability & Green : Palm Oil Innovations” ที่ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมการเกษตร การขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิต การจัดการโรคและศัตรูปาล์มน้ำมัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน RSPO และ EUDR อันเป็นการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร สถานีเรียนรู้ที่ 2 ทูเรียน “นวัตกรรมเพื่ออนาคตของการผลิตทุเรียน” “Next Tech : Future of Durian Innovation” ที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดโรคแบบผสมผสาน นวัตกรรมเกษตรเพื่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Climate Change และการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก

ปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ จัดงาน Field Day อย่างน้อยเขตละ 1 จุด โดยนำร่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดแรก วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกัน รวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำหรับการจัดตั้งศูนย์บริการการเกษตรพิรุณราช ศูนย์บริการหลัก ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และระดับกรม มีผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวม 960 ศูนย์ เกษตรกรแจ้งขอรับบริการสะสม จำนวน 15,071 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 97 อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ 3 ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการการเกษตรพิรุณราชฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระยะที่ 2) จะเปิดศูนย์บริการเครือข่ายเพิ่มเติม จำนวน 1,937 ศูนย์ ซึ่งจะปรับปรุงระบบศูนย์โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ส่วน คือส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และส่วนรวมลิงค์งานบริการ (e-service) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเป็นช่องทางเข้าถึงของผู้รับบริการ จำนวน 11 หน่วยงาน 22 แอปพลิเคชัน/ระบบงานบริการ

กรุงเทพธุรกิจ

เงินไร่ละ 1000 รายชื่อเข้าระบบ efarmer.doae.go.th ตารางจ่ายเงิน ใครได้เงิน?



"เงินไร่ละ 1000" รายชื่อเข้าระบบ เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th/checkFarmer ตารางจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ใครได้เงินบ้าง? ธ.ก.ส. แบ่งโอนเงิน 5 รอบ เดือนธันวาคม 2567 เกษตรกรเข้าสู่ระบบ เช็กสถานะทะเบียนเกษตรกร "แอปFarmbook สมุดทะเบียนเกษตรกร" คู่มือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเดือนนี้ได้เงินทุกคน! "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาอัปเดตวันนี้เงินไร่ละ 1,000 บาท ไปถึงไหนแล้ว? "เงินไร่ละ 1000" รายชื่อเข้าระบบ เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th/checkFarmer ตารางจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ใครได้เงินบ้าง? ธ.ก.ส. แบ่งโอนเงิน 5 รอบ เดือนธันวาคม 2567

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2567/68 เข้าสู่ระบบ เช็กสถานะทะเบียนเกษตรกร แอป Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกร ช่องทางคู่มือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.

เงินไร่ละ 1000 รายชื่อเข้าระบบ efarmer.doae.go.th ตารางจ่ายเงิน ใครได้เงิน?

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 เห็นชอบ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยช่วยไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงิน 38,578.19 ล้านบาท

รัฐจ่าย เงินช่วยเหลือชาวนา โครงการเงินไร่ละ 1000 วันกำหนดจ่ายเงิน ธันวาคม 2567 เป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อผ่านที่ประชุม ครม. แล้ว ทาง ธ.ก.ส. จะดำเนินการไปกำหนดการวางแผนจ่ายเงินให้กับชาวนาต่อไป

คาดว่าจะจ่ายภายในปีนี้แน่นอน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินไร่ละ 1,000 บาทให้ กำหนดแบ่งการโอนเป็นรอบต่อไป โดยจะจ่ายได้ไม่เกิน 10 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร

เงื่อนไขเกษตรกร ได้รับเงินช่วยเหลือเงินไร่ละ 1000 ล่าสุด

เงื่อนไขเกษตรกรที่จะได้รับเงินไร่ละ 1,000 บาท ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ตารางจ่ายเงิน ช่วยเหลือชาวนา เงินไร่ละ 1000 ล่าสุด ใครได้เงินก่อน?

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งกำหนดการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไปยังเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ กว่า 4.61 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 37,414 ล้านบาท ในอัตรา "ไร่ละ 1,000 บาท" (สูงสุดไม่เกิน 10 ไร่)

ธ.ก.ส. แบ่งการโอนเงินช่วยเหลือชาวนา "เงินไร่ละ 1000" ออกเป็น 5 รอบ ตามภูมิภาค ดังนี้

รอบที่ 1 ภาคเหนือ โอนจ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2567

รอบที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก โอนจ่ายวันที่ 17 ธันวาคม 2567

รอบที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โอนจ่ายวันที่ 18 ธันวาคม 2567

รอบที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โอนจ่ายวันที่ 19 ธันวาคม 2567

รอบที่ 5 ภาคตะวันตกและภาคใต้ โอนจ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2567



นางพลัศรียญา อมรพันธุ์ศักดิ์
เกษตรจ้งหวัดนทบุรี

เขตรนนท่ เต็อนกัย !

เกษตรกรระวัง มิจฉาซีพ

ระวัง ! กลุ่มมิจฉาซีพติดต้อไปย้งเกษตรกรผ่านทางโทรศัพท่และช่องทางไลน่
เช้น แอบอ้างให้ยึนยัณตัวตน เพื่อบอรับสิกรพิเศช หรือการช่วยเหล็อด่าง ๆ จากภาครฐู

จำไว้...เกษตรกรต้อง 3 ไม่



**ไม่รับสาย จากเบอร์แปลกๆ
ไม่คู้นเคย**

เพราะมิจฉาซีพจะใช้เบอร์แปลกๆ
โทรหาเกษตรกร



ไม่แอดไลน์ปลอม

ชื่อ “กรมส่งเสริมการเกษตร” หรือ
“สำนัทงานเกษตรจ้งหวัดนทบุรี”
ตามท่มิจฉาซีพแจ้ง เพราะมิจฉาซีพ
จะให้ส่งรายละเอียด
และส่งลิงก่ในการยึนยัณตัวตน



ไม่กดลิงก่ปลอม

ตามท่มิจฉาซีพแจ้ง เพราะมิจฉาซีพ
จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล
รนาครท่อ้างว่าเพื่อความสะดวก
ในการรับเงินเย็ชวยยา

ด้วความปรารณาดัจจาก...สำนัทงานเกษตรจ้งหวัดนทบุรี

ช่องทางติดต้อ 

สำนัทงานเกษตรจ้งหวัดนทบุรี
เลขท่ 17 ซอยรดิณาริเบศร์ 6 ถนนรดิณาริเบศร์ ตำบลางกระสะ
อำเภอเม็องนทบุรี จ้งหวัดนทบุรี 11000
โทรศัพท่/โทรสาร 0-2591-6928
facebook : สำนัทงานเกษตรจ้งหวัดนทบุรี
หรือติดต้อสำนัทงานเกษตรอำเภอไถล้บ้านท้าน



**พลัศ
เต็อนกัย**

Plus เต็อนแล้วนะ

นางพลัศรียญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจ้งหวัดนทบุรี แจ้งเต็อนเกษตรกรให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาซีพท่กำลังหลอกลงผ่านทางโทรศัพท่และแอปพลิเคชันไลน่ โดยแอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการ เพื่อบอรับข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกให้กดลิงก่ปลอม

เกษตรกรควรจดจำ "3 ไม่" เพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพ :

- ไม่รับสาย จากเบอร์แปลกๆ ที่ไม่คุ้นเคย
- ไม่แอดไลน์ปลอม ที่อ้างชื่อ “กรมส่งเสริมการเกษตร” หรือ “สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี”
- ไม่กดลิงก์ปลอม ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลธนาคาร

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ หรือการช่วยเหลือจากภาครัฐ ขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านเพื่อยืนยันความถูกต้อง

เกษตรจังหวัดนนทบุรีย้ำว่า หน่วยงานราชการจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์ ขอให้เกษตรกรทุกท่านระมัดระวังและช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลนี้เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหากพบเห็นหรือสงสัยว่าจะถูกหลอกลวง สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร. 02-591-6928